

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ EAKLY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17 /KH – UBND

*Eakly, ngày 28 tháng 12 năm 2022*

## **KẾ HOẠCH**

### **TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022**

*( Ban hành kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 28/12/2021*

*của Chủ tịch UBND xã)*

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số: 3843/QĐ-UBND, ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-UBND, ngày 04/01/2020 của Ủy ban nhân dân xã Eakly Về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Eakly năm 2022;

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân xã Eakly xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn xã, với những nội dung sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra.

Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc các cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

### **2. Yêu cầu**

Tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát nội dung Nghị quyết của Chính phủ ban hành, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan công tác CCHC của xã.

Các ban ngành triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, thời gian đề ra, bám sát nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của xã.

Các ban ngành phối hợp với Ban văn hóa xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC của xã trong năm 2022 trên hệ thống loa truyền thanh nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

Công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của xã.

Thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, minh bạch đúng quy định pháp luật; địa chỉ tiếp nhận, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được công khai niêm yết đúng quy định.

### **3. Đối tượng**

Đội ngũ cán bộ, công chức, làm việc tại các ban ngành của xã, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

## **II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

### **1. Nội dung tuyên truyền**

Tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện, xã có liên quan về CCHC đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các thủ tục hành chính (*TTHC*) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa.

Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.

Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung trọng tâm như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác CCHC của xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức làm công tác CCHC xã thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua các cuộc hội nghị, tọa đàm, các lớp tập huấn, các buổi đối thoại, kết hợp CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề cán bộ, công chức, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị, gần gũi nhân dân.

Tuyên truyền qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban văn hóa xã hội.**

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành có liên quan triển khai và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả của Kế hoạch. Tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Phối hợp với Cán bộ tuyên giáo Đảng ủy xã theo dõi, thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã.

Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền CCHC của các ban ngành của xã phù hợp, có hiệu quả.

### **2. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã**

Hướng dẫn các Ban ngành cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính của xã

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn các TTHC có liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã theo chức, năng nhiệm vụ.

### **3. Tư pháp – Hộ tịch**

Thực hiện lồng ghép nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các quy định liên quan CCHC (nếu có).

#### **4. Tài chính – Kế toán**

Có trách nhiệm hướng dẫn các Ban ngành lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2022 theo quy định.

#### **5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị của xã**

Tăng cường hướng dẫn Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nội dung, giải pháp của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch CCHC năm 2022 của xã.

Hướng dẫn nhân dân tham gia góp ý, giám sát các cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện công tác CCHC của xã.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn xã Eakly năm 2022. Đề nghị Ban, Ngành của UBND xã, Ban tự quản các thôn buôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện (b/c)
- TT Đảng ủy – HĐND (bc)
- Lưu Vp

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Nam**